



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 หน้า 1,14 มูลค่าข่าว .-

ชรก.-พณง.มหา'ลัยมีเฮ ชรก.-พณง.มหา'ลัย
ขึ้นเงินเดือน-ค่าชดเชย ได้เฮ! ก.พ.อ.ไฟเขียว
เดินหน้าปรับทุกคุณวุฒิ ปรับ'เงินเดือน-ชดเชย
ผู้ได้รับผลกระทบ'
(อ่านต่อหน้า 14)

คำแรง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่เห็นชอบในหลักการให้ปรับอัตราเงินเดือน แรกบรรจุ และการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการนั้น ก.พ.อ.มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด โดยอนุโลมตามมติ ครม.ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีหนังสือที่ อว 0209.4/ว1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567

เวียนแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับทราบ และดำเนินการต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ <https://basd.mhesi.go.th/index.aspx> แล้ว

“สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ โดยที่ประชุม ก.พ.อ.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้น 1 ชุด เพื่อดำเนินการศึกษา และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการปรับเงินเดือนชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุด้วยเช่นกัน โดยความร่วมมือระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ., สป.อว., ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.), ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง” น.ส.ศุภมาสกล่าว

น.ส.ศุภมาสกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปหลักการที่สอดคล้องตามมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับมาจากการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันการประชุม ก.พ.อ.ครั้งหน้า ก่อนดำเนินการเสนอเรื่องไปยัง ครม.พิจารณาต่อไป